

Đi làm Wal-Mart cũng được tính chđi hđc?

Tác Giả: X.N (theo NYT)

Thứ Ba, 20 Tháng 7 Năm 2010 11:25

Nđu mđt sinh viên có thđ cho thđy là kinh nghiđm làm viđc giúp có sđ hiđu biđt và khđ năng chuyên môn nào đđ mà đđng lý ra phđi hđc đ trđđng, thì tđi sao không, theo các chuyên gia vđ đđi hđc.

“Đđi u quan trđng không phđi là bđn làm gì, nhđng là bđn biđt gì,” theo đđi Pamela Tate, chđ tđch Council for Adult & Experiential Learning (CAEL) có trđ sđ đđt đđi Chicago, chuyên giúp các đđi hđc đđng đđnh giá trđ tđđng đđđng vđi chđng chđ đđi hđc cđa các lođi công viđc làm cũng nhđ các kinh nghiđm đđi sđng.

Khođng 80 phđn trăm các đđi hđc hiđn nay cho chđng chđ vđ nhđng gì mà ngđđi sinh viên tđng hđc trđđc đđ khi đđ lính hay cho thđy có sđ hiđu biđt qua các kđ thi trong mđt sđ lãnh vđc, theo mđt cuđc thăm dò cđa CAEL.

Tuy nhiên, mđi trđđng đđa ra nhđng tiêu chuđn khác nhau vđ các chđng chđ này. Do đđ, liđu các “chđng chđ Wal-Mart” có đđđc sđ chđp nhđn tđ các trđđng khác hay không, vđn còn là đđđu chđa thđ trđ đđi.

Đđi u này cũng còn tùy cách Wal-Mart thđc hiđn chđđng trình cđa mình, nhđng theo bà Janet Poley, chđ tđch American Distance Education Consortium đ Lincoln, tđu bang Nebraska, thì “nhđu phđn sđ không đđđc đđnh giá cao.”

Nhđng sinh viên đđi hđc khđi sđ bđng các tín chđ làm viđc nhđ trong trđđng hđp Wal-Mart thđđng đđ hoàn tđt bđng cao đđng hay bđng cđ nhân bđn năm hđn là hđc cao lên, theo sđ nghiđn cđu cđa CAEL đđi 48 trđđng đđi hđc.

Ông Brian Gentile, ngđđi tđng theo hđc mđt sđ đđp đđi hđc trong 20 năm qua mà không có thđi giđ đđ hoàn tđt chđđng trình đđ có bđng cđ nhân, mđt chđđng trình cđa trđđng Mary-land University College, chú trđng vào sinh viên đđn tuđi, giúp ông có cđ hiđ đđt đđđc đđđu mong muđn. Vđi kinh nghiđm có đđđc trong công viđc IT, ông đđđc đđđng giá cho hđđng 15 tín chđ, tđđng đđđng vđi năm đđp hay mđt năm hđc, vđi nhđng đđp nhđ “Windows Network Infrastructure”, lãnh vđc mà ông phđi đđi đđn trong công viđc hàng ngày.

Đi làm Wal-Mart cũng được tính chđi học?

Tác Giả: X.N (theo NYT)

Thứ Ba, 20 Tháng 7 Năm 2010 11:25

Tđi học p niên 70, các công ty tđi nhân trđi tiđi n cho American Council on Education, mđi t hiđi p hiđi đđi học đđi Washington đđi lđi đđi ng giá các lđi p huđi n luyđi n cđi a các công ty này xem có thđi hđi đđi ng tín chđi tđi các đđi học hay không. Sau lđi i loan báo cđi a công ty Wal-Mart hđi i tháng 6, có thêm nhiđi u công ty liên lđi c vđi i ACE đđi tìm hiđi u vđi viđi c này, theo lđi i ông Jim Selbe, phó tđi ng giám đđi c ACE đđi c trách vđi n đđi hđi c hiđi trđi n đđi i (lifelong learning).